

THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA PHỤC SINH = LỄ ĐỨC GIÊSU VỀ TRỜI năm A

- ⇒ Hỡi Theôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: **"Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần".** Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: **"Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?"** Người bảo họ rằng: **"Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất".** Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngược mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: **"Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?"** Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời". (Cv 1:1-11)
- ⇒ Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quân thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể

Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. (Ep 1:17-23)

- ⇒ Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: ***"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế"***. (Mt 28:16-20)



+> ***"Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?..."***

"Mọi sự đã hoàn tất" = Mission accomplie! (Gioan 19:30)

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế"

Trong cuộc sống thực tế ở trần gian này, ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần, cảm nghiệm được niềm phấn khởi hân hoan về "báo cáo" cho chủ mình biết nhiệm vụ chủ giao phó đã được mình "hoàn tất".

Niềm vui sướng và hân diện của "thừa tác viên" cũng như của ông/bà chủ nhiều hay ít tùy mức độ thành công của sứ mạng được giao phó.

Tuy nhiên, lắm lúc chúng ta chỉ nghĩ đến "công tác hoàn tất" và niềm vui/buồn của người thi hành công tác và của người trao công tác, mà quên hoặc ít để ý đến đối tượng của công tác.

Thường thì chủ nhân khen thưởng người tôi trung tài giỏi đã hoàn thành sứ mạng, hoàn toàn làm vừa ý người chủ; và người tôi trung vui mừng hơn hờ cùng bạn hữu "ăn mừng sự thành công" = rời đối tượng của sứ mạng dần dần trôi vào dĩ vãng và bị lãng quên... Lẽ tất nhiên không phải lỗi ông chủ, mà cũng chẳng phải lỗi người tôi trung đã hoàn tất sứ mạng - nghĩa là thi hành xong một công tác rồi họ... phải tay, nhưng phần nhiều là lỗi ở người thụ hưởng ân huệ : "Hỡi người xứ Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó mà ngược mắt nhìn trời?..." (Tông Đồ Công Vụ 1:11)

Chúng ta đã chào mừng đức Ki-tô như người hùng xả thân để hoàn thành sứ mạng cứu vớt chúng ta. Hosanna! Hosanna!! Hosanna!!!

Anh Chị Em chúng ta đã rất đôi hân hoan chào đón ơn cứu độ, chào mừng chiến thắng khải hoàn của đức Ki-tô đêm Phục Sinh : Alleluia! Alleluia!! Alleluia!!!

Người hùng đã sung sướng về lại cùng Cha trên trời, liệu chúng ta còn tiếp tục sống, tiếp tục đón nhận hồng ân cứu độ đó ngày càng viên mãn hơn, trọn vẹn hơn, và nhất là "làm chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giuđê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." không?

Lạy Chúa Thánh Thần, xin trợ giúp anh chị em chúng con biết hăng say làm chứng nhân của Thầy Chí Thánh Giêsu cho mỗi người chúng con gặp mặt hằng ngày.

Amen.

CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ LÒNG TA! - LUÔN LUÔN!

